

THÔNG BÁO

về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường.

Thực hiện Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTr ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống bệnh Covid-19 tại thành phố Hội An và để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt việc kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh, góp phần chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Hội An thông báo:

Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công thành phố, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC các xã, phường trong thời gian thành phố thực hiện việc cách ly xã hội theo quy định.

Trong trường hợp thực sự cần thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. Riêng đối với hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm (thủ tục đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) thành phố thống nhất việc tiếp nhận và giao trả kết quả tại trụ sở Chi nhánh VPĐKĐĐ. Giao cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ phân công cán bộ tiếp nhận xử lý công việc và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch theo đúng quy định.

UBND thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ <https://dichvucong.quangnam.gov.vn> để thực hiện TTHC trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả TTHC. Đối với những TTHC đã tiếp nhận trước ngày 30/7/2020 mà nay đã có kết quả giải quyết, công dân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhận kết quả thì liên hệ nhân viên Bưu điện Hội An để nhận.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên Công thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, xã, phường để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ công tác. Đồng thời, bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đúng quy định./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy, TT. HĐND TP;
- 02 Ban HĐND TP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, TH. (TT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KÍ CHỮ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Lý